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Fulltrúi Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar kom í árlega skoðun á svæði félagsins í síðustu
viku. Starfsemi félagsins er í fínu lagi og umgengni á svæðinu einsog krafist er. Engin breyting
verður á tímasetningum á opnunartímum félagsins, enda stífar tímareglur í starfsleyfi félagsins.
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